



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที่ 1-3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 หน้า 30 มูลค่าข่าว 162,932.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



‘ทปอ.’ พุดคู่มือ TCAS62 เปิดดาวน์โหลด 1 ต.ค.นี้

ทที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดทำคู่มือ TCAS62 หวังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับครูแนะแนว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาของปีการศึกษา 2562 ซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครรอบ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน) ในเดือน ธ.ค. 2561

“ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า TCAS62 มีเป้าหมายหลักคือลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เพื่อสร้างความเสมอภาคให้กระจายสู่นักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากรูปแบบการสอบที่สร้างความเท่าเทียมให้กับนักเรียนทุกกลุ่มแล้ว ทาง ทปอ.กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบไอทีขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดปัญหาอย่างการสอบ TCAS ครั้งแรก โดยจะเปิดตัวและให้ข้อมูลระบบไอทีกลางเดือน ต.ค.นี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ทปอ.ได้จัดสัมมนาให้กับครูแนะแนวใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 500 กว่าคน เพื่อชี้แจงระบบการคัดเลือกของ TCAS อย่างละเอียด พร้อมทั้งเปิดตัวคู่มือ TCAS62 และจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถนำข้อมูลและรูปแบบจากงานไปต่อยอดกับโรงเรียนของตนเองได้ รวมถึงเป็นโมเดลที่สามารถถ่ายทอดไปยังโรงเรียนใกล้เคียง

“เราต้องการวางรากฐานของระบบการ



ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เรียน มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในกาวางแผน และเตรียมความพร้อมในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ TCAS62 ให้มีความเข้าใจตรงกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน โดยคู่มือ TCAS62 จะเปิดให้ทุกคนดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.ในวันที่ 1 ต.ค. 2561”

“ทปอ. เล็งเห็นว่าครูแนะแนวเป็นบุคคลที่มีบทบาทใกล้ชิดกับนักเรียนใน

สำหรับรายละเอียดของคู่มือ TCAS62 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีความสำคัญกับผู้สมัคร ได้แก่ นิยามคำศัพท์ที่ต้องรู้เกี่ยวกับ TCAS, กำหนดการและการอธิบายความหมายของ TCAS ทั้ง 5 รอบ, ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการสิทธิ์ เป็นต้น